

เงินภาษีของท่าน นำไปพัฒนา ตำบลนาคอเรือก้าวหน้า เมื่อประชาชนร่วมใจชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในโรงเรือน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของตน จะต้องเป็น
ผู้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.๒)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ภาษีป้าย

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือ
เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการค้า
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ต้องเป็นป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณา
การค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณา ที่วัตถุใดๆ พร้อมตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
ที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏโดยวิธีอื่น

● การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ชื่อยี่ห้อ และ
ป้ายโฆษณา ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ของทุกปี

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมินไปยังเจ้าของ
ป้ายและให้นำเงินมาชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

ผู้มีป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ขึ้นป้ายใหม่

ผู้รับโอนป้ายแจ้งการรับโอนป้ายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับโอน

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยกำหนดไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของที่ดิน
ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
สำหรับปีนั้น จากราคาปานกลางของที่ดิน โดยเสียภาษี
ปีละ ๑ ครั้ง

● ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

๑. ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไปขอรับแบบพิมพ์
(ภ.บ.ท.) ที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง และยื่นแบบ
พิมพ์ต่อเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะประเมิน
ค่าภาษีและแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ และมาชำระภายใน
๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (การยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕)
จะกระทำทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี ต่อครั้ง

๒. ปีต่อไปเจ้าของที่ดินต้องไปชำระภาษีปีละครั้ง
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

๓. ผู้มีที่ดินใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง
ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
เป็นเจ้าของที่ดินใหม่

กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี

